

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน จรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายของบริษัทย่อยจำนวน 1,768 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้จากงานโครงการ) รายได้จากการขายดังกล่าวมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม และส่งผลกระทบต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่าสำหรับการรับรู้รายได้จากงานโครงการเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขั้นความสำเร็จของงานโครงการ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาของการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทย่อย

สำหรับรายได้จากการขายสินค้า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อยโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทย่อยได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทย่อยออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และ ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี

สำหรับรายได้จากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้จากงานโครงการ) ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับรายได้ดังกล่าว รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกต้นทุนงานโครงการ สอบถามฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทย่อยใช้ประเมินขั้นความสำเร็จของงาน การประมาณการต้นทุนโครงการ และการประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการต้นทุนงานโครงการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความสำเร็จที่ประเมินโดยผู้ควบคุมโครงการกับขั้นความสำเร็จที่คำนวณ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับประมาณการต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานทั้งหมด อ่านสัญญาที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

การกลับรายการค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทฯ ได้โอนกลับรายการค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 103 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากรายการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ และการโอนกลับรายการดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการประเมินว่ายังคงมีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวยังคงมีอยู่หรือไม่ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ถึงเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประเมินว่าข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวยังคงมีอยู่หรือไม่ และได้ประเมินเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และสอบทานประมาณการผลประกอบการในอนาคตของบริษัทย่อยซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำประมาณการ สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆ และภาวะตลาดของธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบประมาณการผลประกอบการในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการผลประกอบการในอนาคต

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	82,741,433	55,711,217	22,735	345,909
เงินลงทุนชั่วคราว	8	257,744,115	128,932,943	14,844,996	109,767
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	514,300,805	631,287,434	45,029	3,254,822
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า		185,905,309	139,635,182	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	37,300,000	41,500,000
สินค้าคงเหลือ	10	121,987,742	198,909,726	-	-
ต้นทุนงานระหว่างทำ		75,183,327	62,520,161	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	29,505,347	22,972,949	6,738,240	8,592,789
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,267,368,078	1,239,969,612	58,951,000	53,803,287
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	12	39,455,532	34,639,562	1,203,100	1,203,100
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	325,886,600	222,726,261
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14	50,468,500	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	156,956,021	158,251,562	260,668,834	262,820,435
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	185,873,574	178,906,294	70,168	139,233
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	6,152,635	7,471,534	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	11,253,539	11,884,697	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,733,146	13,180,877	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		462,892,947	404,334,526	587,828,702	486,889,029
รวมสินทรัพย์		1,730,261,025	1,644,304,138	646,779,702	540,692,316

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	573,802,871	631,708,095	1,848,672	1,811,784
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ		193,604,006	178,824,239	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	19	30,988,210	6,517,649	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	29,886,942	28,560,000	28,560,000	28,560,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	11,421,160	11,605,378	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	126,535	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		36,492,020	14,673,030	3,002,104	2,672,836
รวมหนี้สินหมุนเวียน		876,195,209	872,014,926	33,410,776	33,044,620
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	122,820,499	150,020,000	121,460,000	150,020,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	5,712,732	9,687,184	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	56,524,872	54,856,796	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,643,327	3,980,698	7,283,864	7,621,235
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		188,701,430	218,544,678	128,743,864	157,641,235
รวมหนี้สิน		1,064,896,639	1,090,559,604	162,154,640	190,685,855

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	142,440,489	142,440,489	142,440,489	142,440,489
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	141,944,471	141,944,471	141,944,471	141,944,471
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย 23	14,194,447	14,194,447	14,194,447	14,194,447
ยังไม่ได้จัดสรร	505,050,635	397,539,945	328,486,144	193,867,543
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	4,174,833	65,671	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	665,364,386	553,744,534	484,625,062	350,006,461
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,730,261,025	1,644,304,138	646,779,702	540,692,316
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขาย	1,768,513,151	1,387,540,317	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	865,951,500	813,777,976	47,489,279	49,663,786
เงินปันผลรับ	13	-	79,999,040	99,998,800
รายได้อื่น	50,384,086	33,488,410	2,280,809	1,965,473
รวมรายได้	2,684,848,737	2,234,806,703	129,769,128	151,628,059
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	1,897,857,413	1,526,566,721	26,687,695	27,205,079
ค่าใช้จ่ายในการขาย	229,457,142	204,094,306	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	347,116,880	343,294,774	6,555,712	4,765,476
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	(103,160,339)	-
รวมค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายโอนกลับ)	2,474,431,435	2,073,955,801	(69,916,932)	31,970,555
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	210,417,302	160,850,902	199,686,060	119,657,504
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(8,914,515)	(12,822,481)	(8,289,671)	(10,856,337)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	201,502,787	148,028,421	191,396,389	108,801,167
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(37,214,309)	-	-
กำไรสำหรับปี	164,288,478	120,665,372	191,396,389	108,801,167
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
<i>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	5,136,500	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	(1,027,300)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(38)	65,671	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	4,109,162	65,671	-	-
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	22	-	(4,036,518)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	-	807,304	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(3,229,214)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	4,109,162	(3,163,543)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	168,397,640	117,501,829	191,396,389	108,801,167
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี	1.16	0.85	1.35	0.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	201,502,787	148,028,421	191,396,389	108,801,167
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	(11,164,521)	(55,226)	-	-
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ	7,928,837	800,405	-	-
ค่าเสื่อมราคา	47,226,074	45,292,316	9,550,018	8,474,649
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	273,169	(35,351)	-	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,318,899	1,318,900	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(367,079)	4,127,918	(77,689)	-
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(103,160,339)	-
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	1,001,226	999,629	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,786,236	7,807,647	-	-
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจาก				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(79,999,040)	(99,998,800)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	8,914,515	12,822,481	8,289,671	10,856,337
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	263,420,143	221,107,140	25,999,010	28,133,353
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	128,151,150	(41,934,602)	3,209,793	(3,254,822)
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	(46,270,127)	(32,491,829)	-	-
สินค้าคงเหลือ	57,602,460	6,482,653	-	-
ต้นทุนงานระหว่างทำ	(12,663,166)	30,373,450	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,630,328)	4,783,178	3,353,861	(39,504)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(553,495)	1,364,904	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(57,905,224)	42,207,094	(4,164)	(2,433,270)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	14,779,767	78,355,368	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,777,938	(15,167,406)	329,268	(95,844)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,455,531)	(743,396)	(337,371)	2,715,824
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	360,253,587	294,336,554	32,550,397	25,025,737
จ่ายดอกเบี้ย	(8,873,463)	(13,298,192)	(8,248,619)	(11,332,048)
จ่ายภาษีเงินได้	(41,639,056)	(40,022,215)	(1,499,312)	(1,659,211)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	309,741,068	241,016,147	22,802,466	12,034,478

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น	(14,343)	(19,218)	-14,343	-19,218
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(173,761,750)	(23,246,101)	(14,643,197)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	4,200,000	(41,500,000)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(4,815,970)	28,696,490	-	-
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(4,411,480)	(4,170,433)	(7,326,482)	(6,926,154)
ซื้ออุปกรณ์	(37,603,697)	(20,700,523)	(2,870)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	234,882	145,880	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	79,999,040	99,998,800
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(220,372,358)	(19,293,905)	62,212,148	51,553,428
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	-	(10,200,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	24,470,561	(133,495,547)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	3,989,950	200,000,000	-	200,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(29,862,509)	(197,110,563)	(28,560,000)	(197,110,563)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(15,549,357)	(18,416,514)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	11,390,687	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(56,777,788)	(56,777,788)	(56,777,788)	(56,777,788)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(62,338,456)	(205,800,412)	(85,337,788)	(64,088,351)
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(38)	65,671	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	27,030,216	15,987,501	(323,174)	(500,445)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	55,711,217	39,723,716	345,909	846,354
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	82,741,433	55,711,217	22,735	345,909
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
โอนสินค้าคงเหลือไปบันทึกเป็นอุปกรณ์	11,390,687	-	-	-
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	17,523,179	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	45,332,000	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						
	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
			กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
	จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรจากการวัด มูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ			
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	141,944,471	14,194,447	336,881,575	-	-	-	493,020,493
กำไรสำหรับปี	-	-	120,665,372	-	-	-	120,665,372
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(3,229,214)	-	65,671	65,671	(3,163,543)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	117,436,158	-	65,671	65,671	117,501,829
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	(56,777,788)	-	-	-	(56,777,788)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	141,944,471	14,194,447	397,539,945	-	65,671	65,671	553,744,534
							-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	141,944,471	14,194,447	397,539,945	-	65,671	65,671	553,744,534
กำไรสำหรับปี	-	-	164,288,478	-	-	-	164,288,478
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	4,109,200	(38)	4,109,162	4,109,162
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	164,288,478	4,109,200	(38)	4,109,162	168,397,640
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	(56,777,788)	-	-	-	(56,777,788)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	141,944,471	14,194,447	505,050,635	4,109,200	65,633	4,174,833	665,364,386
							-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		
		จัดสรรแล้ว - ดำรง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	141,944,471	14,194,447	141,844,164	297,983,082
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	108,801,167	108,801,167
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	(56,777,788)	(56,777,788)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	141,944,471	14,194,447	193,867,543	350,006,461
				-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	141,944,471	14,194,447	193,867,543	350,006,461
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	191,396,389	191,396,389
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	(56,777,788)	(56,777,788)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	141,944,471	14,194,447	328,486,144	484,625,062

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2559	2558
			ร้อยละ	ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>				
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์	ไทย	100	100
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ</u>				
Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited (ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด)	ให้บริการเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	100	100

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท และหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้

ขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้จากงาน โครงการ) ถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จจากการประเมินของวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการของกิจการ รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ภายใต้อูกหน้การค้ำและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ทุกเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ข) ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนจากการขายพร้อมออกแบบ คิดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ (รับรู้รายได้แล้ว) ของประมาณการต้นทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จของประมาณการต้นทุนและต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเป็น “ต้นทุนงานระหว่างทำ” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนหรือ “ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกค่าเมื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวน เมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน และวิธีราคาเฉพาะเจาะจงของสินค้าแต่ละชนิด) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนชั่วคราวในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	-	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	-	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	-	5 ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	-	3,5 และ 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การประมาณการรายได้และต้นทุนขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง และวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการคำนวณรายได้และต้นทุนจากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง และวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีในสถานะปัจจุบันและประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจ โดยอิงข้อมูลจากวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการในการประมาณการส่วนของงานที่แล้วเสร็จและต้นทุนทั้งหมดของแต่ละสัญญาและจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสำคัญ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลาานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า และจะกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญหรือข้อบ่งชี้ดังกล่าวได้หมดไป การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลาานหรือข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราমনะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. **รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายกำหนดราคา
	2559	2558	2559	2558	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
เงินปันผลรับ	-	-	80	100	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	33	35	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ	-	-	2	2	ร้อยละ 5.00 และ 5.25 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	59	61	-	-	หมายเหตุ 6.1
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	12	11	12	11	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ต้นทุนขายและบริการ	1	4	-	-	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19	14	3	2	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ

6.1 การขายสินค้ากำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และการให้บริการกำหนดราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและงานบริการ นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	2,672	5,015	-	-
	<u>2,672</u>	<u>5,015</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	-	3,135
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,135</u>
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	3,903	2,951	25	-
	<u>3,903</u>	<u>2,951</u>	<u>25</u>	<u>-</u>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	ลักษณะ	(หน่วย: พันบาท)			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่	ในระหว่างปี		ณ วันที่
ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัทย่อย	41,500	-	(4,200)	37,300

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี (2558: 5.25 ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	42	32	1	1
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2	2	-	-
รวม	44	34	1	1

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	115	135	5	5
เช็คที่ยังไม่ได้นำฝาก	40,355	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	42,271	55,576	18	341
รวม	82,741	55,711	23	346

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.20 ถึง 0.50 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.20 ถึง 0.85 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินฝากประจำ	124	110	124	110
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ตราสารทุน (มูลค่ายุติธรรม)	-	45,332	-	-
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ตราสารหนี้ (มูลค่ายุติธรรม)	257,620	83,491	14,721	-
รวม	257,744	128,933	14,845	110

ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยได้มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน ไปเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย โดยมีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ณ วันโอนเป็นจำนวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนและกองทุนเปิดตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> (หมายเหตุ 6)		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	883	54
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	1,789	1,799
3 - 6 เดือน	-	1,572
6 - 12 เดือน	-	1,590
รวม	<u>2,672</u>	<u>5,015</u>
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	<u>2,672</u>	<u>5,015</u>
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	261,936	427,623
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	127,617	81,760
3 - 6 เดือน	2,169	652
6 - 12 เดือน	13,729	3,849
มากกว่า 12 เดือน	9,517	9,812
รวม	<u>414,968</u>	<u>523,696</u>
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(9,575)	(10,539)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	<u>405,393</u>	<u>513,157</u>
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	<u>408,065</u>	<u>518,172</u>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น	45	10,321
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	106,191	112,995
รวม	106,236	123,316
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(10,201)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	106,236	113,115
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	514,301	631,287

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น	45	120
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	3,135
รวมลูกหนี้อื่น	45	3,255

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
สินค้าสำเร็จรูป	53,430	147,495	(13,560)	(5,631)	39,870	141,864
สินค้าระหว่างคิดตั้ง	73,547	46,578	-	-	73,547	46,578
สินค้าระหว่างทาง	8,571	10,468	-	-	8,571	10,468
รวม	135,548	204,541	(13,560)	(5,631)	121,988	198,910

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 14 ล้านบาท (2558: 6 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 6 ล้านบาท (2558: 5 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	5,726	5,535	3,323	5,535
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	13,728	12,202	229	80
อื่น ๆ	10,051	5,236	3,186	2,978
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,505	22,973	6,738	8,593

12. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันค้ำประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืม หนังสือค้ำประกันและวงเงินสินเชื่ออื่นๆ

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี		
	2559	2558	2559 ร้อยละ	2558 ร้อยละ	2559	2558	2559	2558	
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทโดยตรง									
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	100,000	100,000	100	100	325,886	325,886	79,999	99,999	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย					-	(103,160)			
รวม					325,886	222,726			
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด									
Datapro Computer Systems (Myanmar)									
Company Limited	50*	50*	100	100	-	-	-	-	
รวม					325,886	222,726	79,999	99,999	

*พันเหรียญสหรัฐฯ

ในระหว่างปี 2559 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาหลายปี นอกจากนี้ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานในงวดปัจจุบันและประมาณการผลประกอบการในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่าข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนดังกล่าวด้อยค่านั้นได้หมดไป บริษัทฯ จึงได้บันทึกกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 103 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2559 ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในกำไรหรือขาดทุน

ในเดือนเมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2558

ในเดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 80 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2559

ในระหว่างปีปัจจุบัน Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประกอบธุรกิจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกิจการ

14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน - ราคาทุน	45,332	-
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	5,137	-
มูลค่ายุติธรรม	50,469	-

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อมมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ที่ดิน และอาคาร สำนักงาน	ที่ดิน และอาคาร สำนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:		
ราคาทุน	180,134	299,162
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(23,178)	(38,493)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	156,956	260,669

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ที่ดิน และอาคาร สำนักงาน	ที่ดิน และอาคาร สำนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:		
ราคาทุน	175,723	291,835
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(17,471)	(29,015)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>158,252</u>	<u>262,820</u>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	158,252	159,141	262,820	264,298
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน	4,411	4,171	7,327	6,926
ค่าเสื่อมราคา	(5,707)	(5,060)	(9,478)	(8,404)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	<u>156,956</u>	<u>158,252</u>	<u>260,669</u>	<u>262,820</u>

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดิน และอาคารสำนักงานถูกเข้าโดยบริษัทย่อยบางส่วนของบริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ที่ดินและอาคารสำนักงาน	431,687	431,687

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2558 จำนวน โดยใช้เกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธีคิดต้นทุนสำหรับอาคารให้เช่า มูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยเป็นข้อมูลในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง		ยานพาหนะ	สินทรัพย์	
			ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์		ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2558	55,894	53,985	138,377	305,723	1,587	3,377	558,943
ซื้อเพิ่ม	-	44	9,838	25,629	-	2,712	38,223
จำหน่าย	-	-	(1,409)	(11,363)	(521)	-	(13,293)
โอนเข้า (โอนออก)	-	6,089	-	-	-	(6,089)	-
31 ธันวาคม 2558	55,894	60,118	146,806	319,989	1,066	-	583,873
ซื้อเพิ่ม	-	2,295	4,918	41,161	-	620	48,994
จำหน่าย	-	-	(1,720)	(16,727)	-	-	(18,447)
31 ธันวาคม 2559	55,894	62,413	150,004	344,423	1,066	620	614,420
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2558	-	8,099	100,506	267,967	1,345	-	377,917
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,344	11,347	25,328	213	-	40,232
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,302)	(11,359)	(521)	-	(13,182)
31 ธันวาคม 2558	-	11,443	110,551	281,936	1,037	-	404,967
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,771	11,010	26,709	29	-	41,519
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1,311)	(16,629)	-	-	(17,940)
31 ธันวาคม 2559	-	15,214	120,250	292,016	1,066	-	428,546
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2558	55,894	48,675	36,255	38,053	29	-	178,906
31 ธันวาคม 2559	55,894	47,199	29,754	52,407	-	620	185,874
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2558 (12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							40,232
2559 (14 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							41,519

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เครื่องตกแต่งและ
	อุปกรณ์สำนักงาน
ราคาทุน	
1 มกราคม 2558	389
31 ธันวาคม 2558	389
ซื้อเพิ่ม	3
31 ธันวาคม 2559	392
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
1 มกราคม 2558	178
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	72
31 ธันวาคม 2558	250
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	72
31 ธันวาคม 2559	322
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 ธันวาคม 2558	139
31 ธันวาคม 2559	70
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	
2558	72
2559	72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดินและอาคารที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมเป็นส่วนของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ที่ให้บริษัทย่อยเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมี มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท (2558: 21 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 331 ล้านบาท (2558: 318 ล้านบาท)

ที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมได้ถูกนำไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ กับ ธนาคารแห่งหนึ่ง

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:	
ราคาทุน	13,188
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,036)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	6,152
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:	
ราคาทุน	13,188
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,717)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	7,471

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	7,471	8,790
ค่าตัดจำหน่าย	(1,319)	(1,319)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	6,152	7,471

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	413,991	470,463	1,400	1,361
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	3,903	2,951	25	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	155,909	158,294	424	451
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	573,803	631,708	1,849	1,812

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 31 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อใช้ในการจ่ายชำระค่าสินค้า โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้ยืมจำนวน 15 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสและมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละศูนย์ต่อปี และเงินกู้ยืมจำนวน 16 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส และมีอัตราดอกเบี้ย flat rate เท่ากับร้อยละ 0.95 ต่อปี (2558: 7 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส และมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละศูนย์ต่อปี)

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินกู้ยืมระยะยาว	152,707	178,580	150,020	178,580
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(29,887)	(28,560)	(28,560)	(28,560)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	122,820	150,020	121,460	150,020

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินต้น 200 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี
3. กำหนดการชำระคืน
 - เงินต้น เป็นรายเดือน 2.4 ล้านบาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป เป็นเวลา 84 เดือน
 - ดอกเบี้ย เป็นรายเดือน

สัญญากู้ยืมเงินได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการ เช่น การขาย โอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามปกติของธุรกิจและการรวมหรือควบบริษัทฯเข้ากับบริษัทอื่น เป็นต้น

เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทอื่นเพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจำนวน 4 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนภายใน 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ที่กำหนดในสัญญาพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	17,206	21,985
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	(72)	(692)
	17,134	21,293
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(11,421)	(11,605)
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,713	9,688

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลา 3 ปี สินทรัพย์ซึ่งบริษัทย่อยได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในราคาเงินสดของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 3 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	11	6	17
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	11	6	17

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 3 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	12	10	22
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(1)	-	(1)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	11	10	21

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินขาดเซพพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	54,857	46,472
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,521	5,748
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,265	2,059
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(3,179)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	4,861
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	2,355
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(5,118)	(3,459)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	<u>56,525</u>	<u>54,857</u>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 7 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท)

บริษัทย่อคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท (2558: 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทย่อประมาณ 13 ปี (2558: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	3.1	3.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.6	5.6
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 15.0	0 - 15.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(5)	6	(4)	5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6	(5)	5	(4)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(5)	5	(3)	6

23. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินเดือนค่าตอบแทนการขายและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	525,524	478,434	1,410	1,495
ค่าเสื่อมราคา	47,226	45,292	9,550	8,475
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	29,504	28,052	-	-
ซื้อสินค้าและบริการ	1,762,771	1,442,675	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
สินค้าระหว่างติดตั้ง	67,096	11,705	-	-

25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	37,610	31,632	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(396)	(4,269)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>37,214</u>	<u>27,363</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,027	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(807)	-	-
	<u>1,027</u>	<u>(807)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	201,503	148,028	191,396	108,801
อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรากำไร	40,301	29,606	38,279	21,760
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(1,518)	(1,760)	(1,518)	(1,760)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	10	-	-
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในปีก่อน	-	(2,040)	-	-
โอนกลับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,040	-	-	-
ผลประโยชน์ทางภาษีจากการใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	(1,569)	-	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
กลับรายการขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(20,632)	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	-	(16,000)	(20,000)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	428	2,963	157	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,488)	(1,416)	(286)	-
รวม	(2,060)	1,547	(36,761)	(20,000)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	37,214	27,363	-	-

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	2,040	-	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำเข้า	2,712	1,126	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,305	10,972	-	-
อื่น ๆ	-	922	-	-
รวม	14,017	15,060	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและทางภาษีของ				
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	2,612	3,175	-	-
อื่น ๆ	151	-	-	-
รวม	2,763	3,175	-	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11,254	11,885	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 5 ล้านบาท (2558: 15 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ อาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2562

บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2559 และ 2558 เนื่องจากรายได้เงินปันผลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 ทวิ (10) ตามประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากรายได้ปีก่อน

26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1924(7)/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 20 มิถุนายน 2555)

รายได้ของบริษัทฯ ย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559			2558		
	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม		การส่งเสริม	การส่งเสริม	
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	22,002	843,950	865,952	12,252	801,526	813,778

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีส่วนงานที่รายงาน 2 ส่วนงาน ดังนี้

(1) จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

(2) การให้เช่าพื้นที่และบริการ

บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แก่ส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์		ส่วนงานให้เช่าพื้นที่และบริการ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้								
รายได้จากภายนอก								
รายได้จากการขาย	1,769	1,387	-	-	-	-	1,769	1,387
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	852	799	14	15	-	-	866	814
รวมรายได้จากภายนอก	2,621	2,186	14	15	-	-	2,635	2,201
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	33	35	(33)	(35)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	2,621	2,186	47	50	(33)	(35)	2,635	2,201
กำไรของส่วนงาน	248	220	4	5	-	-	252	225
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:								
รายได้อื่น							50	33
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(21)	(18)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(71)	(80)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(9)	(12)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							201	148
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(37)	(27)
กำไรสำหรับปี							164	121

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจ ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 580 ล้านบาท (ปี 2558 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 477 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทย่อยและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจางานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท (2558: 13 ล้านบาท)

29. เงินปันผลจ่าย

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล จ่ายในเดือน
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558	40	0.28	พฤษภาคม 2558
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558	17	0.12	กันยายน 2558
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2558		<u>57</u>		
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559	40	0.28	พฤษภาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559	17	0.12	กันยายน 2559
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2559		<u>57</u>		

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน อุปกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ถึง 13 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	24	8	5	-
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	27	9	-	-

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีค่าบริการที่จะต้องชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.7 ล้านบาทต่อเดือน (2558: 0.7 ล้านบาทต่อเดือน) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อเดือน (2558: 0.2 ล้านบาทต่อเดือน) โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามสัญญาจะมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

30.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 105 ล้านบาท (2558: 93 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหนังสือค้ำประกันดังกล่าวออกเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทย่อยจำนวน 104 ล้านบาท (2558: 92 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ จำนวน 1 ล้านบาท (2558: 1 ล้านบาท)

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มึนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 3 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	43	40	83	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	258	258	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	514	514	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	39	-	39	0.40 - 1.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	50	50	-
	-	-	82	862	944	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	574	574	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	16	-	-	15	31	หมายเหตุ 19
เงินกู้ยืมระยะยาว	1	2	150	-	153	2.50 และ MLR - 1.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	11	6	-	-	17	0.74 - 7.50
	28	8	150	589	775	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 3 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	56	-	56	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	129	129	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	631	631	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	35	-	35	0.40 และ 0.85
	-	-	91	760	851	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	632	632	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	-	7	7	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	179	-	179	MLR - 1.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	12	9	-	-	21	0.74 - 7.51
	12	9	179	639	839	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 3 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	15	15	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37	-	-	-	37	5.00
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	1	-	1	1.10
	37	-	1	15	53	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2	2	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	150	-	150	MLR - 1.50
	-	-	150	2	152	

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 3 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	3	3	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42	-	-	-	42	5.25
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	-	-	1	-	1	0.40
	42	-	1	3	46	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	2	2	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	179	-	179	MLR - 1.50
	-	-	179	2	181	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าและการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีหนี้สินสุทธิทั้งหมดที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2558: 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม	
	จำนวนที่ซื้อ (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.8	35.57 - 36.01

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และหนี้สินทางการเงินระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.6:1 (2558: 2.0:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.3:1 (2558: 0.5:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

33.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 142,440,489 บาท ลงเหลือ 141,944,471 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายลงจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

33.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 141,944,471 บาท เป็น 283,888,942 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

33.3 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2559 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปหุ้นปันผลและเงินสดดังนี้

ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 142 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 142 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 1 บาท ต่อหุ้น และ

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 267 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจากกำไรสะสมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 284 ล้านบาท

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560